

Chung một tấm lòng

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị và nhân dân tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và Quỹ vắc-xin phòng Covid-19, đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong những ngày nghỉ hè, em Bùi Nguyễn Thu Hà, học sinh lớp 3D Trường Tiểu học Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) cùng mẹ nhận thêm việc bọc sách vở với mong muốn có tiền công để mua quà 1/6. Khi theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, thấy lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, em đã dành số tiền 400.000 đồng từ công bọc sách vở của mình gửi đến Ủy ban MTTQ thành phố Thái Bình để ủng hộ công tác phòng, chống

dịch. Trong bức thư gửi Ủy ban MTTQ thành phố, em viết: "Là một công dân nhỏ tuổi, cháu luôn thực hiện tốt thông điệp "5K" của Bộ Y tế để cùng bảo vệ mình và mọi người. Trong thời gian được nghỉ hè, mẹ và cháu đã bọc những bộ sách mới, dán nhãn vở thật đẹp. Hai mẹ con cháu bọc được 13 bộ sách và nhận được số tiền công là 400.000 đồng. Mẹ nói số tiền công cháu bọc sách vở của mình gửi đến Ủy ban MTTQ thành phố Thái Bình để ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cháu cầu mong mọi người cùng nhau cố gắng để đẩy lùi Covid-19 mang lại bình

yên cho đất nước Việt Nam thân yêu".

Bà Đặng Thị Hiền, khu đô thị Trần Lâm (thành phố Thái Bình) cũng là một trong những người có tấm lòng vàng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bà Hiền chia sẻ: Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng tôi thấy mỗi ngày có đến vài nghìn ca nhiễm Covid-19; đặc biệt là ở Thành phố Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ y tế nơi tuyến đầu phải căng mình chống dịch, tôi rất xúc động. Tôi và gia đình quyết định dành 200 triệu đồng để ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh và thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh để số tiền ủng hộ được dùng đúng mục đích, hiệu quả. Tôi cũng mong mọi người cùng chung tay thực hiện nghiêm các biện pháp phòng,

chống dịch. Người dân cũng cần có chế độ sinh hoạt phù hợp nhằm nâng cao sức khỏe cho bản thân.

Cũng với mong muốn đóng góp công sức cùng tinh có thêm nguồn lực phòng, chống dịch, Công ty Cổ phần Green i-Park đã ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 của tỉnh 1 tỷ đồng. Ông Bùi Thế Long, Tổng giám đốc Công ty cho biết: Phòng, chống dịch Covid-19 là việc làm hết sức cấp bách, cần mọi người chung tay góp sức. Công ty chúng tôi đóng góp một phần nhỏ với mong muốn chia sẻ những khó khăn với cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng, chống dịch, mong muốn đại dịch sẽ sớm được đẩy lùi nhằm ổn định đời sống xã hội và phát triển kinh tế.

Bà Đặng Thị Chiên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho



Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà trao quà động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch.

biết: Từ ngày 27/5 đến ngày 22/7/2021, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận từ 36 cơ quan, tổ chức, đơn vị, 34 cá nhân tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng. Nhiệm vụ được giao bao gồm: 500kg gạo, 200 bộ quần áo bảo hộ y tế, 52.500 khẩu trang y tế, 115 chai dung dịch sát

khuẩn, 38 máy đo thân nhiệt, 30 ghế băng với tổng trị giá hơn 750 triệu đồng. Kết quả này thể hiện trách nhiệm và lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng để chung tay cùng cả nước đẩy lùi đại dịch Covid-19. Chúng tôi cảm ơn những tình cảm quý báu của các tổ chức, cá nhân

đã sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp trong công tác phòng, chống dịch, hứa sẽ quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả mà đồng thời chung tay cùng cả nước đẩy lùi đại dịch Covid-19.

TIẾN DAT

Phát huy tinh thần xung kích và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhiều năm qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện Kiến Xương đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cộng đồng.

Đoàn Thanh niên xã Nam Bình là một trong những đơn vị thực hiện sôi nổi, hiệu quả phong trào này. Bí thư Đoàn xã Vũ Văn Đạt cho biết: Những năm qua, Đoàn xã đã triển khai nhiều hoạt động như vệ sinh môi trường, trực vất bèo bống, khơi thông dòng chảy, phòng, chống lụt bão; tham gia ngày thứ bảy tình nguyện; vận động toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Hàng năm, 25 đoàn viên tham gia đội thanh niên xung kích phòng, chống lụt bão, hàng trăm lượt ĐVTN tham gia thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng và vệ sinh hàng cây thanh niên, bắt ốc bươu vàng bảo vệ sản xuất. Ban Thường vụ Đoàn xã xuống tận các gia đình, cơ sở sản xuất, cơ sở tôn giáo quyên góp và kêu gọi thanh niên làm ăn xa quê ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Từ năm 2020 đến nay, Đoàn xã đã quyên góp được trên 12.000 chiếc khẩu trang, 200 lít nước sát khuẩn để phát cho người dân trên địa bàn.

Chị Bùi Thị Hoa, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Bình Định chia sẻ: Để hỗ trợ bà con nông dân ở trong và ngoài huyện tiêu thụ nông sản trong thời điểm khó khăn do dịch Covid-19, Đoàn xã đã tổ chức thu mua trên 2.000 cây bắp cải, trị giá 6 triệu đồng để phát miễn phí cho

Tình nguyện vì cộng đồng



Đoàn Thanh niên xã Nam Bình (Kiến Xương) vất bèo bống giải tỏa dòng chảy trước mùa mưa bão.

người dân. Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền đến người dân về các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế. Đoàn xã đã xây dựng gần 100 bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật trị giá trên 30 triệu đồng đặt tại các cánh đồng trên toàn xã.

Chị Bùi Thị Hòa, Bí thư Huyện đoàn Kiến Xương khẳng định: Hàng năm, Huyện đoàn đều xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện chiến

dịch thanh niên tình nguyện rộng khắp, hiệu quả, an toàn, bền vững gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của địa phương. Tổ chức sôi nổi các chương trình: Tiếp sức mùa thi, chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, chiến dịch tình nguyện hoa phượng đỏ, chiến dịch tình nguyện kỹ năng sống, hành quân xanh. Trong đó, nổi bật là các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới: Xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; triển

khai tuyến đường thanh niên kiểu mẫu, con đường bích họa; nâng cao đời sống nông thôn; xây dựng mô hình phân loại, xử lý rác thải thành phân hữu cơ tại hộ gia đình... Tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng đô thị văn minh như xây dựng môi trường xanh, sạch - đẹp - văn minh - an toàn; tham gia giữ gìn trật tự đô thị; xóa các điểm ô nhiễm

môi trường, các điểm tập kết rác sai quy định. Ngoài ra còn tổ chức các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, hiến máu tình nguyện, các hoạt động "Tiếp sức người bệnh", chăm lo, hỗ trợ các gia đình chính sách. 6 tháng đầu năm 2021, Huyện đoàn đã trao 320 suất quà trị giá 80 triệu đồng cho các gia đình chính sách, học sinh hoàn cảnh khó khăn; trồng hơn 2.000 cây xanh; phát trên 10.000 khẩu trang miễn phí, phát 20.000 tờ rơi tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19, trao trên 500 chai nước sát khuẩn, hỗ trợ nông dân tiêu thụ gần 2 tấn nông sản. Đặc biệt, Huyện đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn viên mạnh tuyên truyền tới ĐVTN về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, đồng thời vận động ĐVTN và người dân tham gia bầu cử đúng quy định.

Với những kết quả đạt được, tuổi trẻ huyện Kiến Xương đã và đang khẳng định vai trò xung kích và cống hiến sức trẻ trên mọi lĩnh vực. Đó cũng là kết quả của sự sáng tạo trong công tác chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện đoàn, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp bộ đoàn, ĐVTN toàn huyện. Để hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn, thời gian tới, Huyện đoàn Kiến Xương tiếp tục đẩy mạnh phong trào tình nguyện trên mọi lĩnh vực, tạo ra cơ hội cho ĐVTN rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, khẳng định vai trò xung kích của tổ chức đoàn và của ĐVTN.

THU THUY

Công bố 6 đường dây nóng giải đáp về gói hỗ trợ khó khăn do Covid-19

(vietnamplus.vn) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có công văn gửi sở lao động - thương binh và xã hội các tỉnh, thành phố về việc thông báo điều chỉnh phân công theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện các chính sách về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.



Ảnh minh họa

Theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, mọi người dân có thể gọi điện đến số điện thoại đường dây nóng để được giải đáp các phản ánh, kiến nghị của người lao động, người sử dụng lao động trong quá trình triển khai các chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg tại các địa phương. Có 6 số điện thoại đường dây nóng được phân công theo các nhóm chính sách hỗ trợ.

Đường dây nóng 0886.487.322 giải đáp chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Đường dây nóng 0911.011.166 giải đáp chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em; chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với người phải điều trị mắc Covid-19 (F0), người phải thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đường dây nóng 0911.151.166 giải đáp chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động; chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh; chính sách với lao động tự do và một số đối tượng đặc thù khác.

Đường dây nóng 0911.154.488 giải đáp chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc; chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

Đường dây nóng 0911.191.122 giải đáp chính sách hỗ trợ đối với đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghệ nghiệp hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn; chính sách hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch và thông tin tổng hợp tình hình thực hiện các chính sách.

Đường dây nóng 0911.041.122 tiếp nhận thông tin khiếu nại, tố cáo...

Số hóa dữ liệu lễ hội truyền thống

(qndn.vn) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định phê duyệt đề án số hóa dữ liệu lễ hội tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025.



Lễ hội chùa Keo.

Ảnh tư liệu

Mục tiêu cụ thể của đề án là nhằm số hóa 100% dữ liệu các loại hình lễ hội truyền thống. Theo đó, những dữ liệu được số hóa bảo đảm chất lượng, sử dụng hiệu quả trong công tác quản lý và cập nhật bổ sung định kỳ các loại hình lễ hội truyền thống...

Đề án được triển khai thực hiện trong 5 năm, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn từ năm 2021 - 2022, những bên liên quan thực hiện điều tra, thống kê các loại hình lễ hội tại Việt Nam; đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin; xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và cổng thông tin về lễ hội Việt Nam; số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu về lễ hội truyền thống. Giai đoạn từ năm 2023 - 2025 có nội dung số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu về lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề và lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài; hoàn thiện phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và cổng thông tin về lễ hội Việt Nam...

TU ANH

Chuyện "một bề" của vợ chồng nhà giáo

Dân gian có câu "Cha mẹ sinh con trời sinh tính". Trên thực tế, tính cách của con cái phần nhiều do ảnh hưởng từ cha mẹ và sự rèn dũa của bản thân mà nên. Vì vậy, nhiều bậc cha mẹ đã quan tâm dạy dỗ, giáo dục để con cái chăm lo học tập, không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội.

Về xã An Ninh (Quỳnh Phụ), hỏi thăm vợ chồng nhà giáo Nguyễn Văn Thi, Trần Thị Liễu không ai không biết. Đi kèm câu chỉ đường luôn là lời ngợi khen: Vợ chồng nhà giáo có hai cô con gái học giỏi xuất sắc! Chia sẻ về thành tích học tập của hai con, ông Thi cho biết: Nhà có hai cô con gái, lại ở quê nên nhiều khi mọi người cũng đùa, bảo "có thêm thằng cu", nhưng hai vợ chồng đều chung quan điểm gì hay trai cũng quý, cái chính là việc nuôi dạy con sao cho tốt để con khôn lớn, trưởng thành. Hiểu được tấm lòng bố mẹ, hai cô con gái của ông Thi, bà Liễu có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Ngay từ bé, được sự khuyến khích, đầu tư thời gian học của bố mẹ, các cháu đều rất chăm chỉ học tập, năm nào cũng trong đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh, của huyện. Trong khi con gái lớn học chuyên Toán Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên, THPT



Ông Thi, bà Liễu bên con gái và cháu ngoại tại lễ tốt nghiệp đại học của con gái út.

Ảnh tư liệu

Quốc học Hà Nội, sau đó tốt nghiệp Đại học Ngoại thương với tấm bằng giỏi và hiện nay đang công tác tại Hà Nội thì cô con gái thứ hai cũng không kém chị khi năm lớp 12 lọt vào chung kết quý của chương trình Đường lên đỉnh Olympia, tốt nghiệp Đại học Dược với tấm bằng giỏi và hiện đang du học Hàn Quốc với học bổng toàn phần.

Theo ông Thi, để các con luôn nỗ lực trong học tập, điều

quan trọng là ngay từ khi còn nhỏ, cha mẹ cần khuyến khích con có thái độ học tập nghiêm túc, dành nhiều thời gian để cùng học, cùng chơi với con, từ đó hiểu tính cách, tâm tư, nguyện vọng của con và có sự điều chỉnh kịp thời trong lối sống, hành vi bởi gia đình chính là môi trường quan trọng để hình thành nên nhân cách của trẻ. Nhiều gia đình thường giao phó toàn bộ việc học của con cho các thầy cô, theo ông Thi

đây là điều hoàn toàn không đúng bởi cha mẹ luôn là những người thầy đầu tiên và gần gũi nhất với các con. Trong gia đình ông, các con có niềm đam mê và quyết tâm học tập ngay từ nhỏ nên đa phần các con tự học qua sách giáo khoa, sách nâng cao và ghi nhớ kiến thức ngay từ những bài giảng trên lớp của thầy cô, gia đình không tốn nhiều chi phí cho việc học tập. Khi các con học lên cấp THPT, học đại học thường xuyên nhận